

Số: /BC-HĐND

Việt Yên, ngày 19 tháng 6 năm 2023

BÁO CÁO

Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 15 HĐND huyện khóa XX

Trước kỳ họp thứ 15 HĐND huyện khóa XX, Thường trực HĐND huyện phối hợp với Tổ đại biểu HĐND tỉnh khu vực Việt Yên, Ủy ban MTTQ huyện và Thường trực HĐND các xã, thị trấn tổ chức cho đại biểu HĐND tỉnh khu vực Việt Yên, đại biểu HĐND huyện tiếp xúc cử tri tại 08 điểm xã, thị trấn để thông báo dự kiến chương trình kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh, kỳ họp thứ 15 HĐND huyện; báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH 05 tháng, ước thực hiện 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2023; Báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của UBNDTTQ, các Ban, đại biểu HĐND huyện và cử tri nêu tại kỳ họp thứ 12 HĐND huyện khóa XX. Đồng thời tiếp thu những ý kiến, kiến nghị và nguyện vọng của cử tri gửi tới kỳ họp. Tại buổi tiếp xúc cử tri đã có 552 cử tri đến dự, phản ánh 91 ý kiến, kiến nghị; các ý kiến, kiến nghị tập trung vào một số lĩnh vực: Tài nguyên – Môi trường, công tác cấp GCNQSD đất; quản lý tài sản công, đầu tư cơ sở hạ tầng, giao thông.... Sau khi rà soát, phân loại các kiến nghị trùng lặp, kiến nghị đã được trả lời, kiến nghị đang được UBND huyện xem xét, giải quyết, các kiến nghị, đề nghị mang tính chất cá nhân, đơn lẻ. Thường trực HĐND huyện tổng hợp, báo cáo HĐND huyện như sau:

Cử tri nhiều địa phương có ý kiến: Hiện nay, công tác cấp GCNQSD đất lần đầu, cấp sau đo đạc, chỉnh lý, cấp đổi sau dồn điền đổi thửa rất chậm; thủ tục rườm rà để người dân phải đi lại nhiều lần gây bức xúc trong nhân dân. Đề nghị UBND huyện quan tâm thường xuyên chỉ đạo các cơ quan chuyên môn có liên quan, đơn vị tư vấn, UBND cấp xã tập trung đẩy nhanh tiến độ cấp GCNQSD đất cho người dân.

Cử tri xã Vân Hà có ý kiến: Hiện nay khối lượng rác thải ở các địa phương ngày càng nhiều và cơ bản chưa được phân loại; trong khi người làm công tác vệ sinh môi trường, thu gom rác thải ở các thôn chưa có nhiều kiến thức để thực hiện nhiệm vụ này, mức hỗ trợ thấp. Đề nghị UBND huyện quan tâm hỗ trợ thêm một phần kinh phí, trang thiết bị bảo hộ lao động và tổ chức các lớp tập huấn cho các đối tượng làm công tác vệ sinh, thu gom rác thải ở các Tổ vệ sinh môi trường của các địa phương.

Cử tri xã Vân Hà có ý kiến: Trường Tiểu học Vân Hà khu vực thôn Thổ Hà được xây dựng từ năm 1996, hiện đã xuống cấp nghiêm trọng: tường lở bong tróc, bảng, các biểu bảng phía dưới lớp rơi tự do, mưa dột nước, hệ thống điện không đồng bộ..... đã ảnh hưởng đến chất lượng dạy và học của nhà

trường. Đề nghị UBND huyện quan tâm hỗ trợ kinh phí đầu tư, sửa chữa để đảm bảo điều kiện học tập cho con em địa phương.

Cử tri xã Vân Hà có ý kiến: Hệ thống loa truyền thanh không dây trên địa bàn xã dự kiến lắp đặt 16 cụm loa, tuy nhiên hiện nay mới lắp được 8 cụm loa/2 thôn (Yên Viên và Thổ Hà), với trên 2.300 hộ dân, 8.700 nhân khẩu. Do việc lắp đặt cụm loa thưa nên nhiều hộ không nắm được các thông tin tuyên truyền, gây khó khăn trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Đề nghị UBND huyện quan tâm sớm hỗ trợ lắp thêm các cụm loa trên địa bàn xã.

Cử tri thôn Yên Viên, xã Vân Hà có ý kiến: Đền Chính thôn Yên Viên, xã Vân Hà được công nhận là di tích lịch sử cấp Quốc gia, là nơi tổ chức Lễ hội Vật Cầu Nước được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên hiện nay, công trình đã xuống cấp nghiêm trọng, khu thờ phải che bạt tạm thời. Vậy đề nghị UBND huyện xem xét chỉ đạo hoàn thiện các thủ tục và bố trí kinh phí để đầu tư, tôn tạo di tích lịch sử trên. Bên cạnh đó, trên địa bàn xã Vân Hà có rất nhiều các di tích lịch sử cấp Quốc gia và các di sản văn hoá phi vật thể, các hoạt động trên được lưu truyền miệng từ đời này qua đời khác mà chưa có sự ghi chép, lưu truyền qua sổ sách, đặc biệt là Lễ hội Vật Cầu Nước. Đề nghị UBND huyện xem xét lập Đề án để ghi chép lại các sự tích, nguồn gốc và nghi thức tổ chức đối với các di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn toàn huyện để lưu truyền cho các thế hệ sau, tránh mai một.

Cử tri xã Vân Hà có ý kiến: Thời gian qua, UBND huyện đã đầu tư đổ bê tông tuyến đường đê Bối từ Vân Hà đi Tiên Sơn, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại của người dân. Tuy nhiên hiện nay, tại khu vực đoạn đê gần nhà ông Thế Viết và Cây đa Lông, thôn Yên Viên đã có hiện tượng sạt lở, gây nguy hiểm về mùa lũ. Vậy, đề nghị UBND huyện quan tâm khảo sát, bố trí kinh phí đắp lại chân đê tại khu vực này để kiên cố lại tuyến đê Bối đảm bảo an toàn mùa mưa lũ.

Cử tri 02 xã: Tiên Sơn, Vân Hà có ý kiến: Do 02 địa phương xa trung tâm huyện, điều kiện kinh tế, cơ sở vật chất còn gặp nhiều khó khăn nên không thu hút được giáo viên về công tác, muốn gắn bó lâu dài; tình trạng thiếu giáo viên, mất cân bằng giữa các bộ môn vẫn thường xuyên xảy ra làm ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo của nhà trường. Đề nghị UBND huyện quan tâm chỉ đạo bố trí đủ giáo viên và cân bằng tỷ lệ giáo viên giữa các bộ môn cho phù hợp đối với các trường trên địa bàn 02 xã nêu trên.

Cử tri xã Tiên Sơn đề nghị UBND huyện chỉ đạo cơ quan chuyên môn tăng cường kiểm tra, giám sát việc triển khai, thi công, chất lượng các công trình đầu tư công trên địa bàn để công trình đưa vào sử dụng đảm bảo chất lượng và đúng với giá trị đầu tư. Vì hiện nay, một số công trình đầu tư công với nguồn kinh phí khá lớn nhưng không đảm bảo chất lượng, chưa nghiệm thu đưa vào sử dụng hoặc mới đưa vào sử dụng đã có hiện tượng nứt, thấm tường, lún đường...

Cử tri thôn Thần Chúc, xã Tiên Sơn có ý kiến: Hiện nay, hệ thống đường dây điện đi qua thôn có hiện tượng võng, hở lõi trong, không đảm bảo an toàn lưới điện và gây nguy hiểm cho người dân. Đề nghị UBND huyện có ý kiến với

Điện lực Việt Yên về kiểm tra, khảo sát và có phương án xử lý, giải quyết tình trạng trên.

Cử tri thôn Hữu Nghi, xã Ninh Sơn có ý kiến: Hiện nay trên địa bàn thôn có đoạn đê dài khoảng 01km phục vụ việc đi lại của người dân và lượng lớn công nhân đi làm ở các KCN về vào ban đêm nhưng chưa có điện chiếu sáng làm ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân; do đó trên đoạn đường này đã xảy ra nhiều vụ tai nạn nghiêm trọng do trời tối, tầm nhìn bị che khuất. Đề nghị UBND huyện xem xét hỗ trợ lắp đặt hệ thống chiếu sáng đoạn đê này để tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại của người dân và công nhân khi đi qua khu vực này.

Cử tri thôn Cao Lô, xã Ninh Sơn có ý kiến: Đình làng Cao Lô – là di tích lịch sử cấp tỉnh; tuy nhiên hiện nay ngôi Đình đã xuống cấp nghiêm trọng, nhân dân phải lấy cây để chống đỡ do đó không đảm bảo việc sinh hoạt tín ngưỡng của nhân dân. Đề nghị các cấp quan tâm sớm có chủ trương trùng tu, tôn tạo.

Cử tri thôn Trại Đồi, xã Minh Đức đề nghị UBND huyện quan tâm hỗ trợ kinh phí cải tạo tuyến mương từ sông máng về thôn Trại Đồi dài khoảng 600m, đây là tuyến mương duy nhất cấp nước cho thôn, hiện nay tuyến mương đã xuống cấp không đảm bảo cấp nước phục vụ sản xuất cho 25ha diện tích đất nông nghiệp của thôn.

Cử tri thôn Thiết Nham, xã Minh Đức đề nghị UBND huyện quan tâm hỗ trợ kinh phí xây dựng trạm bơm Núi Đá và cải tạo một số kênh mương trên địa bàn để phục vụ sản xuất nông nghiệp của thôn. Vì hiện nay, trạm bơm Núi Đá và một số kênh trên địa bàn thôn hỏng, không đáp ứng được yêu cầu.

Cử tri thôn Mỏ Thổ, xã Minh Đức đề nghị UBND huyện chỉ đạo kiểm tra việc khai thác đất của Công ty Trường Thịnh tại Núi Khổng. Vì hiện nay, Công ty khai thác không đúng với diện tích được cấp phép; trong quá trình khai thác không làm mương thoát nước dẫn đến việc mỗi khi trời mưa nước kéo theo đất đá đổ xô từ trên núi xuống làm hỏng đường giao thông của thôn. Đồng thời, yêu cầu Công ty Trường Thịnh xem xét đền bù tiền hoa màu, cây trồng trên đất cho gia đình ông Nguyễn Văn Long, cử tri thôn Mỏ Thổ, xã Minh Đức. Vì trong quá trình khai thác đất, Công ty đã khai thác vào phần diện tích đất của gia đình ông nhưng chưa đền bù tiền hoa màu, cây trồng trên đất.

Cử tri thôn Mỏ Thổ, xã Minh Đức đề nghị UBND huyện nghiên cứu sớm ban hành quyết định thu hồi GCNQSD đất ở của hộ ông Nguyễn Như Trình, thôn Mỏ Thổ do GCNQSD đất đã cấp cho hộ ông Trình sai so với quy định. Về nội dung này ngày 20/3/2023, UBND xã Minh Đức đã có báo cáo số 20/BC-UBND về kết quả kiểm tra việc cấp GCNQSD đất cho ông Nguyễn Như Trình, trú tại thôn Mỏ Thổ, xã Minh Đức; trong báo cáo khẳng định GCNQSD đất đã cấp cho hộ ông Trình là sai so với quy định và kiến nghị UBND huyện có thông báo cho người sử dụng đất biết. Tuy nhiên đến nay, UBND huyện chưa có thông báo, quyết định thu hồi GCNQSD đất của hộ ông Trình.

Cử tri thôn Mỏ Thổ, xã Minh Đức có ý kiến: Việc triển khai thực hiện dự án KDC Đồng Tó, thôn Mỏ Thổ, xã Minh Đức không đúng theo quy hoạch (thi công ngoài chỉ giới). Đề nghị UBND huyện chỉ đạo kiểm tra, giải quyết.

Cử tri thôn Mỏ Thỏ, xã Minh Đức đề nghị UBND huyện có ý kiến với Điện lực Việt Yên về kiểm tra, thay thế 02 cột hạ thế khu trạm điện số 3 của thôn để đảm bảo an toàn cho người dân. Vì hiện nay, hai cột điện này đã nghiêng có nguy cơ đổ xuống bất cứ lúc nào gây nguy hiểm cho người dân. Đồng thời cho phép các hộ dân được lắp công tơ điện ở các cột gần nhà.

Cử tri xã Thượng Lan có ý kiến: Hiện nay, các hộ muốn vay vốn từ ngân hàng NN&PTNT ngoài các hồ sơ theo quy định thì thủ tục để người dân được vay vốn rất rườm rà, nhất là quy định khi vay vốn, người dân phải mua bảo hiểm ngân hàng. Đề nghị UBND huyện có văn bản yêu cầu Ngân hàng NN&PTNT làm rõ nội dung trên và nghiên cứu cắt giảm thủ tục hành chính không cần thiết để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân khi vay vốn tại Ngân hàng.

Cử tri xã Thượng Lan đề nghị UBND huyện quan tâm cấp nguồn kinh phí, cấp bù thủy lợi phí hàng năm kịp thời để tạo điều kiện cho Hợp tác xã hoạt động, tưới tiêu, phục vụ nhân dân đảm bảo đúng thời vụ. Vì hiện nay, việc cấp nguồn kinh phí này thường chậm, không kịp thời.

Một số cử tri TDP Kiều, thị trấn Bích Động đề nghị UBND huyện xem xét chỉ đạo giải quyết đơn của ông Nguyễn Văn Nguyên, Nguyễn Văn An và một số hộ dân TDP Kiều đề nghị UBND huyện xem xét giải quyết cấp GCN QSD đất thổ cư cho 73 hộ dân ở TDP Kiều. Đối với nội dung này, ngày 09/5/2023, Chủ tịch UBND huyện đã có văn bản số 1661/UBND-TCD về việc giao Phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND thị trấn Bích Động, các cơ quan liên quan tham mưu Chủ tịch UBND huyện xử lý giải quyết và trả lời công dân theo quy định, thời gian **xong trước ngày 30/5/2023**. Tuy nhiên đến nay, các hộ vẫn chưa nhận được trả lời của UBND huyện. Đề nghị UBND huyện xem xét giải quyết, sớm ban hành quyết định giải quyết đơn của 73 hộ tại TDP Kiều, thị trấn Bích Động.

Cử tri TDP Kiều, thị trấn Bích Động có ý kiến: Trong quá trình thực hiện dự án xây dựng trụ sở Công an huyện, nhà nước đã thu hồi phần diện tích đường bê tông thuộc xứ đồng Đống Tre, TDP Kiều nên hiện nay, nhân dân không còn đường đi ra xứ đồng này để sản xuất nông nghiệp; đồng thời Nhà nước cũng đã thu hồi vào hệ thống mương lấy nước từ kênh Đồn Lương dài khoảng 400m về các khu đồng thuộc TDP Kiều nên nhân dân không lấy được nước để phục vụ sản xuất. Đề nghị UBND huyện xem xét thu hồi diện tích đất để làm đường cho nhân dân đi lại thuận tiện phục vụ sản xuất ở xứ đồng trên và hỗ trợ TDP Kiều có diện tích đất trũng (diện tích này các hộ không sản xuất) để giữ nước tưới tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp.

Cử tri TDP Văn Xá, thị trấn Bích Động có ý kiến: Trong quá trình triển khai GPMB để thực hiện các dự án trên địa bàn TDP đã làm ảnh hưởng đến hệ thống mương tưới tiêu, nhất là các diện tích đất xen kẽ giữa các dự án tại 07 xứ đồng với tổng diện tích khoảng 34.140m² đều bị lấp mương nên không canh tác được và bị bỏ hoang do không có mương để lấy nước tưới phục vụ sản xuất. Đề nghị UBND huyện xem xét, giải quyết. Bên cạnh đó, hiện nay tuyến mương Cây

Hồng là gương chính phục vụ nước tưới cho tất cả các xứ đồng của TDP Văn Xá, tuy nhiên khi thực hiện dự án KDC Văn Xá gương này đã bị lấp. Đề nghị UBND huyện chỉ đạo Chủ đầu tư khảo sát xây dựng gương cho TDP để phục vụ sản xuất.

Cử tri thị trấn Bích Động có ý kiến: Trong thời gian vừa qua trên địa bàn thị trấn Bích Động thực hiện rất nhiều dự án quy hoạch đô thị (*qui hoạch chi tiết các khu dân cư mới trên địa bàn*). Xuất phát từ thực tế cho thấy một số dự án quy hoạch 1/500 chất lượng kém, phải điều chỉnh đi điều chỉnh lại nhiều lần; đồng thời hầu hết các dự án chỉ quy hoạch khu dân cư mới, không quy hoạch các khu dân cư hiện hữu đồng bộ với KDC mới nên xảy ra nhiều bất cập: về hạ tầng, hệ thống nước thải... Đề nghị UBND huyện xem xét thực hiện bổ sung quy hoạch đối với các KDC hiện hữu; đồng thời trong quá trình thẩm định phê duyệt các dự án quy hoạch chi tiết cần xem xét, nghiên cứu kỹ để đảm bảo chất lượng khi quy hoạch các dự án KDC mới trên địa bàn.

Cử tri thôn Đồng, xã Trung Sơn có ý kiến: Hiện nay trên hệ thống kênh Việt Hòa lòng kênh đất và cây cỏ dại mọc nhiều dẫn đến việc bơm lấy nước phục vụ sản xuất gặp nhiều khó khăn. Đề nghị UBND huyện chỉ đạo ngành chức năng cho nạo vét lòng kênh để thuận tiện cho việc bơm nước phục vụ sản xuất của nhân dân.

Cử tri thôn Đồng, xã Trung Sơn có ý kiến: Hiện nay, mỗi trận mưa to nước cùng đất, đá từ dự án sân Golf chảy tràn vào nhà dân làm ảnh hưởng đến đời sống của người dân. Đề nghị UBND huyện yêu cầu tập đoàn Golf Trường An xây tường và hệ thống gương cứng khu vực giáp danh giữa sân Golf với KDC để thoát nước thải của sân Golf, tránh ảnh hưởng đến các hộ dân sống xung quanh khu vực này.

Cử tri thôn Tân Sơn, xã Trung Sơn, thôn Đồng Ích, xã Hương Mai đề nghị UBND huyện quan tâm sớm đưa vào kế hoạch đầu tư công để thực hiện dự án thi công tuyến đường kết nối thôn Đồng Ích đi thôn Tân Sơn, xã Trung Sơn để tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại của người dân. Vì năm 2022, sau khi có chủ trương của Huyện ủy, UBND huyện cho triển khai tiến hành khảo sát lập thiết kế tuyến đường trên, cấp ủy, Ban lãnh đạo thôn Đồng Ích đã cùng UBND xã Hương Mai đi vận động nhân dân hiến đất mở rộng đường, nhân dân rất phấn khởi và cam kết sẽ hiến đất để làm đường. Tuy nhiên, dự án đến nay vẫn chưa được triển khai thực hiện.

Cử tri xã Hương Mai có ý kiến: Hiện nay trường mầm non xã Hương Mai có 04 điểm trường cơ bản đã xây dựng từ lâu, diện tích các lớp học nhỏ, theo kế hoạch năm 2024 xét công nhận chuẩn. Vậy đề nghị UBND huyện quan tâm bổ sung vào kế hoạch đầu tư công của huyện năm 2023-2024 dự án: xây dựng trường mầm non xã Hương Mai.

Cử tri thôn Đồng Ích, xã Hương Mai có ý kiến: Hiện nay, xã Hương Mai có 3 trục đường giao thông gồm: tuyến Chàng đi cống nội; tuyến Quán Rãnh đi Đồng Ích, tuyến Chàng đi Đồng Ích - Trung Sơn; trong đó 2/3 tuyến đã được UBND huyện đầu tư đèn chiếu sáng còn 01 tuyến Chàng đi Đồng Ích - Trung Sơn, là tuyến đường trục chính của xã lại chưa được đầu tư hệ thống đèn chiếu

sáng. Vậy đề nghị UBND huyện quan tâm, sớm có kế hoạch đầu tư lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng tuyến đường này để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân.

Cử tri thôn Vân Cốc 3, xã Vân Trung tiếp tục đề nghị UBND huyện quan tâm hỗ trợ kinh phí GPMB, xây dựng nhà văn hóa thôn Vân Cốc 3 ra vị trí mới khu trước cửa Chùa. Vì hiện nay, nhà văn hóa cũ quá chật hẹp không đảm bảo sinh hoạt cộng đồng dân cư.

Cử tri thôn Vân Cốc 2,3,4, xã Vân Trung đề nghị UBND huyện xem xét nêu rõ vị trí quy hoạch nghĩa trang nhân dân của 3 thôn Vân Cốc 2,3,4 với diện tích nghĩa trang nhân dân của mỗi thôn là 02ha/thôn và thông báo cho người dân 03 thôn được biết.

Cử tri thôn Kẽ, xã Quảng Minh có ý kiến: Năm 2022, trong quá trình BT GPMB để thực hiện dự án: KDC số 07 thị trấn Nénh, hộ gia đình ông Nguyễn Danh May, thôn Kẽ được chia 06 khẩu nhưng khi bồi thường lại được tính 07 khẩu. Đề nghị UBND huyện chỉ đạo làm rõ.

Cử tri thôn Bầy, xã Tăng Tiến có ý kiến: Năm 2018, Nhà nước thực hiện GPMB và tổ chức đấu giá khu dân cư thôn 7, xã Tăng Tiến. Tuy nhiên hiện nay còn 20 lô đất người dân trúng đấu giá nhưng không bàn giao được mặt bằng và chưa có cơ sở hạ tầng do một số gia đình có ruộng thuộc khu 20 lô đất trên chưa nhận tiền BT, GPMB tự ý ra trồng cây, gây cản trở các hộ trúng đấu giá xây dựng nhà ở. Đề nghị UBND huyện chỉ đạo bảo vệ thi công để xây dựng cơ sở hạ tầng và bàn giao đất cho 20 hộ gia đình đã trúng đấu giá theo quy định của pháp luật.

Một số cử tri thôn Đức Liễn, xã Hồng Thái đề nghị UBND huyện chỉ đạo các cơ quan liên quan thực hiện nghiêm nội dung văn bản số 535/UBND-KT, ngày 11/3/2021 của Chủ tịch UBND huyện về việc xem xét kiến nghị của Tổ kiểm tra việc sử dụng đất của một số hộ gia đình trú tại thôn Đức Liễn, xã Hồng Thái.

Trên đây là báo cáo tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri qua tiếp xúc của đại biểu HĐND huyện trước kỳ họp, Thường trực HĐND huyện đề nghị UBND huyện chỉ đạo các ngành chức năng tăng cường kiểm tra, xem xét, nghiên cứu có biện pháp giải quyết những ý kiến, kiến nghị của cử tri và báo cáo HĐND huyện theo qui định; đề nghị các đại biểu HĐND huyện theo dõi, đôn đốc việc giải quyết, trả lời của UBND huyện./.

Nơi nhận:

- Thường trực HĐND, UBND tỉnh (b/c);
- Thường trực: HU, HĐND, UBND, UBMTTQ huyện;
- Đại biểu HĐND huyện;
- Đại biểu dự kỳ họp thứ 15 HĐND huyện;
- TT HĐND, UBND các xã, thị trấn;
- LĐVP, CVHH;
- Lưu: VT.

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Quý Dương

